

Giao lưu văn hóa, thể thao giữa thanh niên thành phố với sinh viên các trường đại học và lưu học sinh

Thành đoàn Thái Bình phối hợp với Đoàn Thanh niên Trường Đại học Y Dược Thái Bình vừa tổ chức khai mạc tuần lễ giao lưu văn hóa, thể thao giữa thanh niên thành phố với sinh viên các trường đại học, lưu học sinh Trường Đại học Y Dược Thái Bình.



Giao hữu bóng đá trong ngày khai mạc tuần lễ giao lưu văn hóa thể thao.

Diễn ra từ ngày 20 - 26/4, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) thành phố, các trường đại học, lưu học sinh Trường Đại học Y Dược Thái Bình được tham gia nhiều hoạt động như giao hữu bóng đá và bóng chuyền, giao lưu văn hóa văn nghệ... Tuần lễ giao lưu không chỉ giúp ĐVTN rèn luyện sức khỏe mà còn tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa tuổi trẻ thành phố với lưu học sinh đang theo học tại Thái Bình.

Ngay sau lễ khai mạc diễn ra trận giao hữu bóng đá giữa đội tuyển Đoàn Thanh niên thành phố và liên quân sinh viên Việt Nam - Campuchia. Trên tinh thần đoàn kết, vui vẻ, các ĐVTN thi đấu hết mình, cống hiến cho khán giả trận bóng hấp dẫn.

Đây là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thị xã (30/6/1954 - 30/6/2024) và 20 năm ngày thành lập thành phố Thái Bình (30/6/2004 - 30/6/2024).

HÀ TUYẾT

Đội tuyển Jujitsu Thái Bình đứng thứ nhì toàn đoàn tại giải vô địch các CLB Jujitsu quốc gia

Kết thúc giải vô địch các CLB Jujitsu quốc gia năm 2024, đội tuyển Jujitsu Thái Bình đạt 24 huy chương các loại, đứng thứ nhì toàn đoàn.

Tham gia giải đấu, đội tuyển Thái Bình có 1 HLV và 18 VĐV. Qua các ngày thi đấu của giải từ 14 - 22/4, các VĐV Thái Bình đã đạt 8 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 9 huy chương đồng.

Giải vô địch các CLB Jujitsu quốc gia năm 2024 quy tụ hơn 350 HLV, VĐV đến từ 26 CLB trên cả nước tranh tài. Đây là giải đấu giúp ban huấn luyện rà soát lực lượng, hướng đến đầu tư, chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 10 năm 2026. Từ kết quả xuất sắc tại các giải đấu trong nước, hiện nay đội tuyển Jujitsu Thái Bình đã có 1 VĐV thuộc danh sách thi đấu tại giải vô địch trẻ Jujitsu châu Á sẽ diễn ra tại UAE từ ngày 2 - 12/5 tới đây.

TU ANH

Hơn 100 vận động viên tham gia giải thể thao ngành giáo dục và đào tạo thành phố

Trong 2 ngày 20 - 21/4, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức giải thể thao cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo năm học 2023 - 2024. Đây là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm giải phóng thị xã (30/6/1954 - 30/6/2024), 20 năm ngày thành lập thành phố Thái Bình (30/6/2004 - 30/6/2024).

Tham dự giải có 12 đội thi với hơn 100 vận động viên là cán bộ, giáo viên, nhân viên đại diện cho 12 cụm trường cấp mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn. Các vận động viên tham gia thi đấu ở 3 môn: cầu lông, bóng bàn, kéo co. Kết thúc giải, Ban Tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba cho từng môn thi đấu.

Thông qua giải giúp cán bộ, giáo viên, nhân viên trong ngành được luyện tập, thi đấu, giao lưu, đẩy mạnh phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại". Qua đó góp phần tăng cường tinh đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau, phát triển phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của toàn ngành.

MINH NGUYỆT



Môn kéo co với sự tham gia cố vũ nhiệt tình của khán giả.

PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Sở Tư pháp Thái Bình - Báo Thái Bình phối hợp thực hiện

Hỏi đáp về Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022

(Tiếp theo số 9130, ngày 15/4)

Câu 8: Đối tượng báo cáo phải giám sát đối với giao dịch đặc biệt nào theo quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền?

Trả lời:
Theo quy định tại Điều 20 Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022, đối tượng báo cáo phải giám sát đối với giao dịch đặc biệt sau đây:

- Giao dịch có giá trị lớn bất thường hoặc phức tạp theo quy định của Chính phủ;
- Giao dịch với tổ chức, cá nhân tại quốc gia, vùng lãnh thổ nằm trong danh sách do lực lượng đặc nhiệm tài chính công bố nhằm chống rửa tiền hoặc danh sách cảnh báo.

Để giám sát giao dịch đặc biệt, đối tượng báo cáo phải

áp dụng các biện pháp tăng cường (bao gồm thu thập, cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách hàng tăng cường và giám sát chặt chẽ các giao dịch của khách hàng); kiểm tra thông tin và mục đích của giao dịch; trường hợp có nghi ngờ, đối tượng báo cáo phải xem xét, phân tích, báo cáo giao dịch đáng ngờ và có thể từ chối giao dịch.

Câu 9: Để phòng, chống rửa tiền, pháp luật quy định như thế nào về việc minh bạch thông tin của pháp nhân?

Trả lời:
Theo quy định tại Điều 21 Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 về minh bạch thông tin của pháp nhân thì cơ quan

đăng ký kinh doanh, cơ quan cấp phép thành lập, hoạt động cho pháp nhân phải cập nhật, lưu trữ thông tin cơ bản của pháp nhân bao gồm tên và loại hình pháp nhân, quyết định thành lập, giấy phép liên quan đến hoạt động, tình trạng pháp lý, địa chỉ trụ sở chính, cơ cấu tổ chức quản lý; danh sách người quản lý của pháp nhân, điều lệ; chủ sở hữu hưởng lợi của pháp nhân (nếu có).

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về phòng, chống rửa tiền, thực hiện điều tra, truy tố, xét xử có quyền yêu cầu cơ quan, pháp nhân cung cấp thông tin quy định nêu trên.

Câu 10: Pháp luật quy định như thế nào về việc minh bạch thông tin về tổ chức, cá nhân tài trợ trong hoạt động của tổ chức phi lợi nhuận?

Trả lời:

- Bản sao (công chứng, chứng thực) các loại giấy tờ: Bằng tốt nghiệp chuyên môn, bằng điểm và các giấy tờ chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền cấp để kiểm tra, đối chiếu thông tin trên Phiếu đăng ký dự tuyển;

- Hai (02) ảnh 3x4 ghi rõ họ và tên; ngày, tháng, năm sinh ở mặt sau ảnh;

- Hai (02) phong bì có dán tem ghi rõ họ và tên; địa chỉ, số điện thoại của người dự tuyển;

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế đủ điều kiện cấp, theo quy định tại Thông tư số 32/2023/TT-BYT, ngày 31/12/2023 của Bộ Y tế về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; còn giá trị sử dụng (trong thời hạn 12 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển);

- Phiếu đăng ký dự tuyển và các loại giấy tờ liên quan được đặt trong bì hồ sơ bằng giấy (không dùng bì nhựa) có kích thước phù hợp đựng giấy A4.

Trường hợp người dự tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp thì phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm định, công nhận.

* Hồ sơ thí sinh nộp dự xét tuyển không trả lại.

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển

2.1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển

- Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính, ngày làm việc kể từ ngày 23/4/2024 đến hết ngày 22/5/2024.

- Thời gian kết thúc tiếp nhận hồ sơ: 16 giờ 30 ngày 22/5/2024.

- Người nhận hồ sơ:
+ Đ/c Đỗ Thị Chuyên - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ; Điện thoại liên hệ: 0983488199.

+ Đ/c Trịnh Thị Diệu Linh - Nhân viên Phòng Tổ chức cán bộ, Điện thoại liên hệ: 0346670669.

2.2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Tại Phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện Nhi Thái Bình; địa chỉ: Số 02, phố Tôn Thất Tùng, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

3. Một số lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ dự tuyển

- Hồ sơ đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp tại Phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện Nhi Thái Bình hoặc qua đường bưu điện nhưng phải đảm bảo thành phần hồ sơ theo quy định.

- Không tiếp nhận hồ sơ bị tẩy xóa, không ghi đầy đủ theo quy định.

- Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển, kiểm tra hồ sơ đăng ký dự tuyển của người dự tuyển, nếu không đủ điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục theo hồ sơ dự tuyển thì không tiếp nhận; người nộp hồ sơ đồng thời nộp lệ phí theo quy định (500.000 đồng/hồ sơ đăng ký dự tuyển).

- Tất cả hồ sơ, giấy tờ phải có bản chính để kiểm tra đối chiếu.

Theo quy định tại Điều 23 Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 thì tổ chức phi lợi nhuận phải thu thập, cập nhật, lưu trữ thông tin, hồ sơ, tài liệu sau:

- Thông tin về tổ chức, cá nhân tài trợ, bao gồm tên đầy đủ, địa chỉ, số tiền tài trợ và các thông tin khác (nếu có);

- Thông tin về tổ chức, cá nhân tiếp nhận tài trợ, bao gồm tên đầy đủ, địa chỉ, số tiền nhận tài trợ, phương thức nhận tài trợ, mục đích sử dụng tiền tài trợ và các thông tin khác (nếu có);

- Hồ sơ, tài liệu, chứng từ liên quan đến việc tài trợ và tiếp nhận tài trợ.

Tổ chức phi lợi nhuận phải lưu trữ thông tin, hồ sơ, tài liệu nêu trên ít nhất 5 năm kể từ thời điểm tài trợ hoặc tiếp nhận tài trợ kết thúc.

Trường hợp tổ chức phi lợi nhuận giải thể hoặc kết thúc hoạt động, thông tin, hồ sơ, tài liệu nêu trên phải được bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền quản lý đối với tổ chức phi lợi nhuận đó.

(Còn nữa)

LÊ THUY

(Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp)

Đón bằng công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lễ hội truyền thống Bồng Điền

Tối ngày 20/4, xã Tân Lập (Vũ Thư) tổ chức lễ đón bằng công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và khai mạc lễ hội truyền thống Bồng Điền năm 2024.



Múa lân khai mạc lễ hội truyền thống Bồng Điền năm 2024.

Khu di tích đình, đền Bồng Điền được xây dựng từ thời hậu Lê. Đình là nơi thờ Nhị vị tướng quân đã có công giúp Vua Hùng đánh giặc giữ nước. Đền là nơi thờ Quê Hoa công chúa, một trong những tướng lĩnh tài ba dưới thời Hai Bà Trưng. Để tưởng nhớ công lao của các bậc tiền nhân, dân làng đã xây dựng đình, đền Bồng Điền thờ tự và được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 1989.

Hàng năm, lễ hội truyền thống Bồng Điền diễn ra từ ngày 13 - 15/3 âm lịch với nhiều nghi thức cổ truyền, độc đáo như: Lễ rước nước thiêng trên sông Hồng về đình, đền; nghi lễ cúng Hà Bá trên sông; lễ phụng nghinh bát nhang; lễ rước Kiệu lên lăng nữ tướng Quê Hoa tại thôn Hương Điền, xã Việt Hùng (Vũ Thư) và nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, trò chơi dân gian khác.

Tại buổi lễ, xã Tân Lập đã công bố quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa lễ hội truyền thống Bồng Điền vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao bằng công nhận lễ hội truyền thống Bồng Điền là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho đại diện cấp ủy, chính quyền, nhân dân xã Tân Lập.

Lễ hội truyền thống Bồng Điền năm nay diễn ra từ ngày 20 - 23/4 với đầy đủ các nghi thức, hoạt động truyền thống.

QUYNH LƯU

Gặp mặt, chia tay người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc

Chiều ngày 21/4, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Bình (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) tổ chức gặp mặt, chia tay người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc.

20 lao động của các huyện Quỳnh Phụ, Kiến Xương và Vũ Thư đi làm việc thời vụ trong lĩnh vực nông nghiệp tại Hàn Quốc (đợt 2 năm 2024) được thực hiện theo bản ghi nhớ và thỏa thuận hợp tác giữa chính quyền thành phố Lcheon, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc) với UBND các huyện Quỳnh Phụ, Kiến Xương và Vũ Thư.

Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị người lao động chấp hành nghiêm quy định pháp luật của Việt Nam và Hàn Quốc. Thực hiện đầy đủ nội dung trong hợp đồng lao động đã ký với chủ sử dụng lao động Hàn Quốc. Chủ động, tích cực, hàng say trong lao động; kết hợp giữa lao động với trao đổi học hỏi kỹ năng và tiếp cận với trình độ khoa học kỹ thuật, công nghệ của nước bạn trong sản xuất nông nghiệp để sau này khi trở về sẽ áp dụng hiệu quả vào lao động sản xuất, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh tế trên mảnh đất quê hương.

Qua các năm triển khai, chương trình đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc đã mang lại hiệu quả rất thiết thực, tạo cơ hội việc làm, giúp người lao động các địa phương cải thiện thu nhập, góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững.

HỒNG ANH

THÔNG BÁO

MỞ LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG ĐỀN THỜ HAI BÀ TRƯNG PHƯỜNG ĐỀ THẨM - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH NĂM 2024

Được sự nhất trí của UBND thành phố Thái Bình, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ, Ban quản lý di tích lịch sử văn hóa đền thờ Hai Bà Trưng, phường Đề Thám tổ chức lễ hội truyền thống năm 2024.

Lễ hội là dịp tưởng nhớ tri ân công đức hai vị nữ tướng anh hùng dân tộc Trưng Trắc, Trưng Nhị và các tướng lĩnh của Hai Bà đã có công lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa đánh đuổi quân Đông Hán giành độc lập dân tộc, đồng thời nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa lịch sử của ngôi đền, đáp ứng nhu cầu đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân.

- Thời gian diễn ra các hoạt động văn hóa:

Từ 17h00' ngày 26/4 đến hết ngày 29/4/2024 (Tức 17h00' ngày 18 đến 17h00' ngày 21/3 năm Giáp Thìn 2024).

- Thời gian khai mạc: 7h00' ngày 27/4/2024 (Tức ngày 19/3 âm lịch).

- Địa điểm: Tại đền thờ Hai Bà Trưng - Ngõ 102, phố Hai Bà Trưng, tổ 10, phường Đề Thám, thành phố Thái Bình.

Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ, Ban quản lý di tích lịch sử văn hóa đền thờ Hai Bà Trưng, phường Đề Thám trân trọng thông báo và kính mời toàn thể nhân dân, quý khách thập phương về dự lễ hội.

Thông báo này thay cho giấy mời!

BAN TỔ CHỨC LỄ HỘI ĐỀN THỜ HAI BÀ TRƯNG

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Tên công ty đấu giá tài sản: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH AN PHÁT VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 440, đường Lý Thường Kiệt, tổ 10, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Mã số thuế: 1001277944

Giấy đăng ký hoạt động số: 14/TP-ĐKHĐ, cấp ngày: 01/4/2024

Nơi đăng ký hoạt động: Sở Tư Pháp tỉnh Thái Bình.

Giám đốc: Trần Công Phú

Chứng chỉ hành nghề đấu giá: 2273/TP/ĐG-CCHN

Thẻ đấu giá viên số: 14/ĐGV, cấp ngày 08/4/2024

Nơi cấp: Sở Tư Pháp tỉnh Thái Bình.

Công ty đấu giá hợp danh An Phát Việt Nam xin trân trọng thông báo.